



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง	๑. ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และอุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ๒. ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อชื่อเสียงของกรมการปกครอง และขอให้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์โดยยึดถือตามคำสอน “อยู่ให้เขาไว้ใจ จากไปให้เขาคิดถึง ”	นายอำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ	- ขอให้นายอำเภอใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านลงไปติดตามลูกหนี้เพื่อแสวงหาข้อมูลและสอบถามถึงความต้องการ หากลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ให้ดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้บูรณาการสถาบันการเงินร่วมด้วย	นายอำเภอ
๓. โครงการนายอำเภอแหวนเพชร และปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายอำเภอและปลัดอำเภอที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตลอดจนคัดเลือกนายอำเภอและปลัดอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมการปกครองทราบ ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	จังหวัด
๔. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการทะเบียน	๑. ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการเข้ารับบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒. ขอเน้นย้ำนายทะเบียนอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเคร่งครัด ๓. ขอให้นายทะเบียนอำเภอเร่งรัดการดำเนินงานด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนอำเภอพิจารณาอย่างรอบรอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตทางทะเบียน	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑๐. การแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ขอให้จังหวัด และอำเภอปฏิบัติการด้านการข่าว โดยใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ขยายผลการจับกุมยาเสพติดจากรายย่อยไปสู่ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่	จังหวัด/อำเภอ

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐